

## 'ASN' ยืนเหนือจอบ ผลตอบแทนเยี่ยม โชว์พื้นฐานแกร่ง

**ทับทิม** - ASN ปิดเทอดวันแรกยืนเหนือจอบ 27.50% ที่ 7.65 บาท “รั้วชัย ชีวานนท์” บอสใหญ่ ปลื้มหุ้น ASN ได้รับการต้อนรับอย่างคึกคักจากนักลงทุน จากพื้นฐานสุดแกร่ง และทิศทางเติบโตชัดเจน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ ด้วยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างคุ้มค่า → **อ่านต่อหน้า 39**

### ASN

(ต่อจากหน้า 40)

นายรั้วชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย เปิดเผยว่า การซื้อขายหุ้น ASN วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 หลังจากที่ราคาหุ้น ASN เปิดการซื้อขายครั้งแรกที่ราคา 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 51.67% จากราคาจอบ 6 บาทต่อหุ้น และปรับเพิ่มสูงสุดถึง 9.25 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายวันแรกที่ 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 27.50% โดยให้ผลตอบแทนนักลงทุนสูงสุดถึง 54.17% เชื่อว่าราคาหุ้น ASN ที่เข้าซื้อขายวันแรกและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างคึกคักในครั้งนี้เป็นเพราะนักลงทุนมั่นใจในตัวบริษัท ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีทิศทางเติบโตที่ชัดเจน

จากเป้าหมายที่จะพลิกโฉมธุรกิจของบริษัทสู่ดิจิทัล โมบิลิตี้อย่างแท้จริง ซึ่งจะรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่หันมาทำธุรกรรม ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน จบครบวงจรด้วย

ตัวเอง และมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดดชัดเจน ถือเป็นช่องทางใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในอนาคต ในขณะที่ธุรกิจเดิมจะเพิ่ม Seat ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตไปในทิศทางเดียวกันด้วย

#### ● เป้าหมาย “ดิจิทัลโมบิลิตี้”

“เชื่อว่าเป้าหมายของ ASN ที่กำลังพัฒนาการให้บริการไปสู่การเป็นดิจิทัล โมบิลิตี้อย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างโดดเด่นเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้นักลงทุนเห็นทิศทางการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ประกอบกับ บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัย และประกันชีวิตในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง จึงให้การต้อนรับหุ้น ASN อย่างคึกคัก จนสามารถยืนเหนือราคาจอบได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความมั่นใจที่นักลงทุนในหุ้นของบริษัทอย่างแท้จริง ซึ่งในฐานะผู้บริหารพร้อมทำงานหนักเพื่อนำพาธุรกิจให้เดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้อย่างคุ้มค่าและยึดหลักบรรษัทภิบาลตามแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ผู้ลงทุนผิดหวัง” นายรั้วชัยกล่าว